

## THÔNG TIN NỘI BỘ

(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 12/2024)

-----

*NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM*  
**NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM**  
**(22/12/1944 - 22/12/2024), 35 NĂM NGÀY HỘI QUỐC**  
**PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2024)**

### NỘI DUNG

**I- Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.**

**II- Kết quả kinh tế - xã hội thành phố tháng 11/2024.**

**III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.**

**IV- Một số hoạt động của thành phố.**

**V- Văn bản mới.**

## **I- Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống**

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Thông tin nội bộ trích giới thiệu nội dung bài viết ***Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống*** của đồng chí LƯƠNG CUỜNG, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (*Nay là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam*), đăng trên website Tạp chí Cộng sản.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội bao gồm nhiều yếu tố, tập trung ở yếu tố con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật quân sự. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới là yêu cầu cao, thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và của toàn dân. Song, trước hết, đó phải là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội là nhân tố vật chất, tinh thần quyết định trạng thái và khả năng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; được xác định bởi tổng thể các yếu tố: trạng thái chính trị - tinh thần, nghệ thuật quân sự, cơ cấu tổ chức, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội; số lượng và chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện vật chất khác; trình độ phát triển khoa học quân sự, trình độ và năng lực của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chăm lo, giúp đỡ, đùm bọc của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chất lượng tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đây là nhân tố quan trọng nhất để Quân đội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trong những năm gần đây, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, Đảng, Nhà nước tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội có bước phát triển mới về chất. Quân đội thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn là lực

lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tích cực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành một trụ cột trong kiến tạo, gìn giữ môi trường hòa bình, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song, thế giới đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu, như hòa bình, an ninh năng lượng, chạy đua vũ trang cùng các thách thức an ninh phi truyền thống,... tiếp tục diễn biến với tính chất, quy mô, cường độ ngày càng cao. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đối với nước ta, qua hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước những khó khăn, thách thức mới, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Trước tình hình nói trên, Đảng ta xác định phải tiếp tục: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc”; trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, việc xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống là yêu cầu cơ bản, thường xuyên, cấp bách, đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

*Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.*

Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định. Nhờ trung thành, vận dụng sáng tạo và luôn quan tâm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có giác ngộ chính trị sâu sắc, có nhận thức, hành động thống nhất; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đoàn kết, thống nhất; có tinh thần chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cốt lõi là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Các cơ quan, đơn vị luôn đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng,

bản chất, truyền thống cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội; nhận thức rõ đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo 35 các cấp, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021, của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; gắn với thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào “Thi đua yêu nước”, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung

dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách và công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh.

*Hai là, xây dựng tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo bước chuyển biến mới trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.*

Trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng, Quân đội nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, lực lượng. Hiện nay, trước sự biến chuyển nhanh, phức tạp của tình hình cùng sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ về hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh, các tình huống quốc phòng, đối tượng đấu tranh, tác chiến, việc điều chỉnh tổ chức Quân đội là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây cũng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Để thực hiện chủ trương này, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022, “Về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo”; Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022, về “Lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo”. Các nghị quyết này xác định, tiếp tục tổ chức Quân đội có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm, phục vụ, phù hợp

với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị, ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tiếp tục tổ chức một số đơn vị dự bị chiến lược; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Để xây dựng tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh quán triệt, giáo dục, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị, thống nhất cao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các biện pháp toàn diện, đồng bộ, phù hợp thực tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình điều chỉnh tổ chức, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; khắc phục những biểu hiện chủ quan, nóng vội, hình thức, bảo thủ, trông chờ, triển khai thực hiện thiếu quyết liệt.

*Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.*

Đây là những mặt công tác quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012, về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, ngày 20/12/2022, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 -



2030 và những năm tiếp theo”, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, những giải pháp đồng bộ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện. Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định rõ: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ. Tổ chức huấn luyện toàn diện, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị và các mặt công tác khác, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và thực tiễn huấn luyện. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, cán bộ, chiến sĩ; chú trọng thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. Qua đó, trang bị cho bộ đội, người chỉ huy có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu, hiện đại, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý các tình huống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các học viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc phương

châm “Chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp sát thực, khả thi. Đi liền với công tác huấn luyện, đào tạo, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, nội địa, vùng trời, vùng biển cũng như chủ quyền không gian mạng của Tổ quốc, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước, cải cách hành chính quân sự, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”..., góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

*Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, làm nòng cốt xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của “then chốt”, mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; đào tạo và huấn luyện cán bộ là “công việc gốc” của Đảng. Vì thế, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Thực tiễn lịch sử, truyền thống gần 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cho thấy rõ điều này.

Trình độ, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội nói riêng có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân. Để xây dựng đội ngũ cán bộ,

nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019, của Quân ủy Trung ương, về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm về phẩm chất và năng lực công tác. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm sự liên thông, kế thừa. Coi trọng bồi dưỡng thường xuyên; gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng; mở rộng hợp tác đào tạo với các trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở một số lĩnh vực mà Quân đội chưa có điều kiện đào tạo, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực này, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, có nền khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự phát triển. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; ưu tiên đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành, cán bộ thiết kế chế tạo,

quản lý, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ làm công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về quốc phòng. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị phù hợp với yêu cầu động viên theo các trạng thái quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách tiền lương, nhà ở, phụ cấp; chính sách khuyến khích cán bộ công tác ở nơi khó khăn, biên giới, biển, đảo; chính sách thu hút nhân tài vào phục vụ trong Quân đội; chính sách đối với hậu phương, gia đình cán bộ. Đồng thời, chăm lo giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình thương binh, liệt sĩ,... phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

*Năm là, nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.*

Khoa học quân sự là một bộ phận không thể thiếu của khoa học và công nghệ quốc gia, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy các cấp. Phát triển khoa học quân sự đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm; trong đó, khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò dẫn dắt, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự là then chốt, xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học quân sự là nền tảng. Nâng cao năng lực, đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện chuyên đổi số nhằm thúc đẩy khoa học quân sự phát triển. Tập trung nghiên cứu phát triển khoa học lý luận chính trị, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng; phát triển hệ thống lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam; dự báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các hình thái chiến

tranh trong tương lai; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, hoạt động của khu vực phòng thủ, nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác hậu cần, kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quan trọng góp phần quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đối với công tác này, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong và ngoài Quân đội. Kết hợp chặt chẽ hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân; chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình; hoàn thiện cơ chế, phương thức xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, xây dựng thể trận hậu cần quân đội gắn với thể trận quốc phòng toàn dân, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng hướng, địa bàn, tạo thế liên hoàn, vững chắc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của bộ đội. Thực hiện công tác kỹ thuật phải đặt trong tổng thể thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nghệ thuật quân sự Việt Nam; ưu tiên đầu tư nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nghiên cứu, khai thác trang bị kỹ thuật công nghệ cao với sửa chữa, cải tiến và sử dụng có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có, duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật của trang bị kỹ thuật,... Qua đó, bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội. Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN THÁNG 11/2024**

### **1. Trên lĩnh vực kinh tế**

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố; trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát, xử lý 02 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 11/2024 là 866.590.000 đồng/63 vụ.

Trong tháng, lượng khách du lịch đến Phan Thiết ước đạt 570.000 lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 71.722 lượt; trong đó, khách nước ngoài khoảng 33.389 lượt, tăng 47% so với cùng kỳ. Công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn được đảm bảo; các doanh nghiệp, cơ sở du lịch thực hiện khá tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng, đảm bảo môi trường sạch sẽ.

Thu ngân sách tháng 11/2024 ước được 160.000 triệu đồng; lũy kế 11 tháng năm 2024 ước thu 1.635.069 triệu đồng, đạt 119,4% dự toán pháp lệnh, tăng 29,6% so cùng kỳ. Chi ngân sách 11 tháng năm 2024 là 929.570 triệu đồng, bằng 92,45% dự toán (1.005.491 triệu đồng) và vượt 1,1% so với cùng kỳ năm trước (919.439 triệu đồng).

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 4.050 tấn, lũy kế 11 tháng ước đạt 61.470 tấn, đạt 94,57% kế hoạch, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tôm giống ước đạt 20 triệu post, lũy kế 11 tháng đạt 345 triệu post, đạt 115% kế hoạch. Xử phạt 02 trường hợp tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình với số tiền 50 triệu đồng; tổng số tiền xử phạt đến tháng 11/2024 là 585.000.000 đồng/16 vụ.

## **2. Về đầu tư phát triển, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị**

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2024; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm); Dự án chung cư sông Cà Ty; dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B; đường Hàm Kiệm - Tiến Thành; sân bay Phan Thiết, cầu Văn Thánh...; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn: Nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp, tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường Thủ Khoa Huân, đầu tư nâng cấp công viên Thương Chánh, công viên Đồi Dương.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thành phố. Tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản (nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) trái phép trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và tiếp tục thực hiện chủ đề “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”.

## **3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2024-2025; tổ chức lễ dâng hoa viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 3905/KH-UBND,

ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục gắn với chủ đề: *“Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”*.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào năm mới 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia Liên hoan Tiếng hát về nguồn lần thứ XXIII năm 2024. Tổ chức thành công Giải vô địch Cờ tướng Phan Thiết năm 2024. Tổ chức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, thôn văn hóa”, “Phường, xã tiêu biểu” năm 2024.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Triển khai kế hoạch thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg, ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Thông báo số 827-TB/VPTU, ngày 08/11/2024 về việc xây dựng, sửa chữa “nhà tình nghĩa” cho gia đình người có công cách mạng và xóa “nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn; thực hiện Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND, ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.



## **4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền**

### *4.1. Về quốc phòng - an ninh*

Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Tiếp tục tổ chức sơ tuyển tuyển sinh quân sự đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026. Đôn đốc các phường, xã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác đạt chỉ tiêu năm 2024.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 06 vụ, so với tháng trước giảm 27 vụ (06/33), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra 01 vụ; đã điều tra làm rõ 06/06 vụ, bắt 20 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 38,5 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 12 vụ, làm 04 người chết, 05 người bị thương, so với tháng trước tăng 06 vụ (12/06), tăng 04 người chết (04/00), giảm 01 người bị thương (05/06). Công an thành phố bắt 02 vụ/09 đối tượng đánh bạc, thu giữ 21,63 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác. Bắt 04 vụ/06 đối tượng tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 0,35 gram ma túy đá. Xảy ra 02 vụ/02 người chết do đuối nước.

### *4.2. Về xây dựng chính quyền*

Chỉ đạo UBND thành phố củng cố, kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại cải cách hành chính của phường, xã năm 2024. Công tác chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo, phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thành phố Phan Thiết năm 2024; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Phan Thiết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1253/NQ-UBTVQH15, ngày 24/10/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025; trên cơ sở đó,

UBND thành phố đã có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 26/11/2024, UBND thành phố đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025.

Chỉ đạo UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

### **III- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.**

**Đảng viên lão thành Trần Xuân Đạt - điển hình trong phong trào CCB gương mẫu**

*56 tuổi đảng, 78 tuổi đời nhưng với cựu chiến binh (viết tắt CCB), thương binh 2/4 Trần Xuân Đạt, sinh năm 1946 hiện là Bí thư chi bộ khu phố 10 và là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Phú Thủy vẫn rất minh mẫn và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị và luôn là một điển hình trong phong trào thi đua CCB gương mẫu. Ông cũng chính là cá nhân duy nhất của thành phố Phan Thiết và là 01 trong 05 cá nhân người có công tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận tham dự.*

Lật giở những tấm hình chụp khi tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2024 nhân kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại thủ đô Hà Nội vào tháng 7/2024 vừa qua, CCB Trần Xuân Đạt chia sẻ: Được tham dự hội nghị này không chỉ là vinh dự, niềm tự hào mà qua đó còn cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói chung và cá nhân cựu chiến binh – thương binh 2/4 như Ông

nói riêng. Bởi năm nay - khi đã 78 tuổi đời, 56 tuổi đảng và có 35 năm công tác trong quân đội, 10 năm tham gia công tác tại Hội cựu chiến binh tỉnh và đến nay là 12 năm tham gia công tác tại địa phương - CCB Trần Xuân Đạt cho rằng mình “chưa ngày nào về hưu”. Quả vậy, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên Trần Xuân Đạt đã là chiến sĩ trinh sát của Đại đội 1 – Tiểu đoàn 482 Bộ đội địa phương có nhiệm vụ luồn sâu nắm tình hình địch kết nối về sở chỉ huy. Với những thành tích nổi trội và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đến tháng 5/1968, chiến sĩ trinh sát Trần Xuân Đạt được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được đề bạt giữ chức Chính trị viên phó Đại đội 1, một năm sau là Chính trị viên Đại đội 1 cho đến năm 1970 - sau 05 lần bị thương nặng, ông được chuyển về tuyến sau điều dưỡng. Đến năm 1973, đảng viên trẻ Trần Xuân Đạt được giao nhiệm vụ là Chính trị viên Bệnh xá 2 Tỉnh đội Bình Thuận rồi Chính trị viên phó Trường Hạ sĩ quan Quân sự tỉnh – sau này là Trường quân sự tỉnh cho đến đầu năm 1974 được cử đi học Lớp đào tạo Chính trị viên tiểu đoàn cho đến sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975 được điều về giữ chức Chính trị viên Trường Hạ sĩ quan tỉnh rồi Chính trị viên Tiểu đoàn 15 từ tháng 3/1976. Đến tháng 3/1979, Tiểu đoàn 15 do Trần Xuân Đạt làm chính trị viên được điều đi làm nhiệm vụ giúp nước bạn - Campuchia, Ông tiếp tục được giao nhiệm vụ là Chủ nhiệm chính trị T19 - sau đó đổi tên là Đoàn 5504 - Mặt trận 79 cho đến tháng 5/1983, khi đã hoàn thành nhiệm vụ giúp nước bạn - Trần Xuân Đạt được điều về nước và cho đi học văn hoá cho đến 1986 về làm Trưởng ban tổ chức Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rồi phó chủ nhiệm chính trị, Chủ nhiệm chính trị và Phó Chỉ huy trưởng chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2000 với cấp hàm Đại tá và là Thương binh 2/4. Ngay sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được vận

động tham gia tổ chức Hội CCB tỉnh rồi đảm nhận Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh từ năm 2002 cho đến 2012 xin nghỉ công tác và từ đó cho đến nay là Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi khu phố 10 và là PCT Hội người cao tuổi phường Phú Thủy kiêm Bí thư Chi bộ khu phố 10 từ đó cho đến nay. CCB Trần Xuân Đạt, chia sẻ thêm: *“Bản thân mình suy nghĩ lại trong thời gian tham gia 35 năm công tác trong quân đội thì luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi là một người lính luôn có một suy nghĩ kiên quyết đó là đã không làm thì thôi mà đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Do đó, sau khi nghỉ hưu theo chế độ được cấp trên vận động và thấy rằng Hội CCB mình còn có những khó khăn nên cũng tham gia xây dựng, củng cố tổ chức hội rồi sau khi hội vững mạnh thì cũng xin phép không tham gia nữa. Trở về địa phương nhưng khi về địa phương thấy tình hình địa phương còn khó khăn quá nên trước thì tham gia chi hội người cao tuổi sau đó đại hội chi bộ khu phố bầu làm bí thư chi bộ cho đến nay. Với tôi luôn có một suy nghĩ ở đơn vị thì gắn bó với đơn vị, về với địa phương thì gắn bó với địa phương, cố gắng làm thế nào xây dựng khu phố mình đừng để thua khu phố bạn”*.

Với tác phong của một người lính, sự gan dạ, dũng cảm và trên hết là tinh thần, tài trí của mình nên dù đảm nhận vai trò, vị trí nào CCB Trần Xuân Đạt cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, vào tháng 4/1969, với hành động dũng cảm dùng súng ngắn K54 bắn rơi một trực thăng Cán Gáo - trực thăng trinh sát của địch, Ông đã được tặng Bằng khen (sau này là Giấy khen) của Tỉnh đội - một phần thưởng mà ít người đạt được lúc bấy giờ. Cùng với đó là những phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 55 tuổi đảng, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến Chống Mỹ hạng Nhất cùng nhiều Huân chương chiến công và giấy khen của

cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức hội các cấp. Nói về CCB Trần Xuân Đạt, ông Lê Ngọc Tài, chủ tịch Hội CCB phường Phú Thủy, có nhận xét: *“Đôi với đồng chí Trần Xuân Đạt là hội viên CCB Việt Nam, tuy là tuổi cao, với tinh thần người lính, sau khi trở về địa phương luôn giữ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Khi địa phương có yêu cầu đồng chí đã tham gia công tác trong thời gian dài, với nhiều nhiệm kỳ, thể hiện là tấm gương suốt đời trung với Đảng, giữ vững lời thề của đảng viên trong mọi hoàn cảnh, cả cuộc đời luôn phấn đấu vì lý tưởng. Và với tinh thần người lính thì đồng chí đã đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền tại cơ sở, nhất là các phong trào của địa phương, tích cực giúp đỡ các đồng đội và chăm lo đối với các hoàn cảnh khó khăn tại khu phố mình. Đây là một gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương trong phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào CCB gương mẫu để làm gương cho thế hệ trẻ”*. *“Phải thừa nhận rằng, đồng chí Trần Xuân Đạt, bí thư chi bộ khu phố 10 đảng bộ phường Phú Thủy, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, được cấp uỷ, chính quyền, đảng viên và Nhân dân khu phố tin nhiệm. Với vai trò là bí thư chi bộ, đồng chí luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ, trên cơ sở đó đồng chí cùng với tập thể chi uỷ triển khai xây dựng thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể, rõ ràng, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Trong công việc đồng chí luôn gương mẫu, đi đầu, thường xuyên lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của đảng viên, của quần chúng Nhân dân để nắm tình hình tư tưởng và tích cực vận động Nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương. Nhiều năm liền chi bộ khu phố 10 được xếp loại là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”* - Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thủy, đánh giá thêm.

Với một tâm niệm “đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm hết trách nhiệm của mình” nên dù năm nay đã 78 tuổi nhưng CCB Trần Xuân Đạt vẫn chưa cho phép mình “nghỉ hưu”. Bởi với ông được đóng góp sức mình cho các hoạt động, phong trào của tổ chức hội, của địa phương cũng chính là trách nhiệm của một đảng viên, người lính “bộ đội Cụ Hồ” để tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền trong thời điểm hiện nay. *“Bản thân cũng tự suy nghĩ mình làm như vậy cũng là giúp cho địa phương làm thế nào vừa là xây dựng và củng cố cho được phạm vi địa phương mình, cũng làm thế nào để cho các em, các cháu học tập để sau này noi gương để mà tiếp bước xây dựng khu phố, xây dựng quê hương. Bản thân cảm thấy tự hào, cũng thấy được trách nhiệm của mình như vậy là làm gương cho con - cháu ở nhà, kể cả ở khu phố. Đến nay đã 78 tuổi rồi nhưng luôn tâm niệm rằng còn sức bao nhiêu thì cố gắng phục vụ đến nơi đến chốn”* - CCB Trần Xuân Đạt, chia sẻ thêm.

Giữ vững lời thề Đảng viên, nói đi đôi với làm, dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước, CCB, thương binh 2/4 Trần Xuân Đạt xứng đáng là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần làm việc tận tụy để các thế hệ sau noi theo.

#### **IV- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ.**

##### **1. Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết với trẻ em năm 2024**

Sáng ngày 29/11/2024, UBND thành phố và Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Phan Thiết tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Phan Nguyễn Hoàng Tân với trẻ em năm 2024.

Tại chương trình, các em đã mạnh dạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố các vấn đề về việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016; vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đời sống, tinh thần; an ninh học đường, an ninh mạng; phòng, chống thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, học nghề và dạy nghề.... Với những ý kiến trên, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố đã giải đáp, tiếp thu cụ thể và cung cấp các thông tin chính sách hữu ích theo từng nội dung.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đánh giá cao các ý kiến phát biểu cũng như thảo luận của các em thiếu nhi. Đồng thời, đề nghị các lãnh đạo tại các cơ quan, ban, ngành thành phố tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những vấn đề các cháu quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi và chăm sóc các cháu thiếu nhi trong thời gian tới; tiếp tục tạo môi trường cho các cháu được sống an toàn, khỏe mạnh, có cuộc sống vui tươi. Ngoài ra, có những hoạt động nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền con người, quyền trẻ em, tăng cường vai trò giám sát của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ...

## **2. Phan Thiết tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024**

Sáng ngày 29/11, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Phan Thiết tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có ông Lê Văn Chơn - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết.

Năm 2024, cơ quan thường trực Ban CHQS Phan Thiết đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố. Nổi bật nhất là việc tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 05 phường được tỉnh đánh giá cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng và đầy đủ các bước theo luật định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện bữa ăn được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quân số khỏe trên 99%. Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, riêng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt trên 29% - vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong năm 2024, đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, Ban CHQS thành phố đã tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thành phố giai đoạn 2019 - 2024; đồng thời, xây tặng 02 “nhà tình nghĩa quân dân” và thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024 và đề xuất giải pháp, kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết yêu cầu trong thời gian tới, cơ quan quân sự thành phố và phường xã tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm các sự kiện, lễ, tết; thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng lực lượng, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; tập trung rà soát, bổ sung và quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền dân sự sẵn sàng



tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định 30 và 130 của Chính phủ; đồng thời, tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025.

Tại Hội nghị, Ban CHQS thành phố Phan Thiết đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng và kí kết giao ước thi đua năm 2025 theo chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” gắn với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với 06 nội dung trọng tâm. Hội nghị cũng đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết khen thưởng chuyên đề cho 06 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024; Giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết cho 17 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến năm 2024.

### **3. Lãnh đạo Thành uỷ thăm các trường học nhân Ngày nhà giáo Việt Nam**

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024); sáng ngày 18/11/2024, ông Nguyễn Văn Luân- Phó Bí thư thường trực Thành uỷ- Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà các trường: THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Cao đẳng Bình Thuận và Đại học Phan Thiết.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Luân đã thăm hỏi, chúc các thầy cô giáo có nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến tích cực hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các trường đã đạt được trong những năm học qua; mong muốn các thầy cô luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn

nữa góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có đủ đức, đủ tài, trở thành những công dân có ích cho quê hương mai này.

Ban giám hiệu các trường học cũng hứa cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo, qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người” tại địa phương.

#### **4. Bí thư Thành ủy Phan Thiết dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố 6 - phường Phú Thủy**

Tối ngày 17/11/2024, ông Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã đến dự và chung vui “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 của khu phố 6 - phường Phú Thủy.

Trong năm 2024, cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã được cán bộ và nhân dân khu phố 6 - phường Phú Thủy thực hiện có hiệu quả. Thu các loại thuế và vận động các nguồn quỹ an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Bằng nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, từ đầu năm đến nay, khu phố đã tặng quà cho học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mai táng phí với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; vận động số tiền 175.550.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra. Ngoài ra, với tinh thần tự lực tự cường, trong năm 2024, khu phố còn vận động hơn 200 triệu đồng từ nhân dân để xây dựng hạ tầng cơ sở, gồm: đường bê tông xi măng, hệ thống chiếu sáng, sân chơi thể thao...

Phát biểu tại Ngày hội, ông Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà bà con khu phố 6 - phường Phú Thủy đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian

tới mỗi người dân, mỗi gia đình trong khu phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương; đối với cấp uỷ, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận khu phố phải đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời phát huy dân chủ và khai thác mọi nguồn lực trong nhân dân để tiếp tục xây dựng khu phố ngày càng phát triển, vững mạnh.

Dịp này, Bí thư Thành uỷ Phan Thiết Phạm Văn Nam đã trao 10 suất quà, mỗi suất 01 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu phố. Quỹ Vì người nghèo thành phố Phan Thiết và nhà hảo tâm cũng đã trao nhiều phần quà đến bà con nghèo. Bên cạnh đó, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” năm 2024 cũng đã được biểu dương, khen thưởng.

### **5. UBMTTQVN thành phố Phan Thiết bàn giao 04 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo**

Sáng ngày 13/11/2024, UBMTTQVN thành phố Phan Thiết tổ chức bàn giao 04 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

04 hộ được nhận nhà gồm: ông Nguyễn Văn Thảo - khu phố 3 - phường Phú Trinh; bà Ngô Thị Mai - khu phố 2 - phường Phú Hải; ông Huỳnh Văn Hiếu và ông Nguyễn Văn Hậu - ở khu phố 3 và khu phố 11 - phường Mũi Né. Mỗi căn nhà đại đoàn kết này được công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp. Đây là món quà đầy ý nghĩa góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, đại diện nhà tài trợ, UBMTTQVN thành phố Phan Thiết và UBND 03 phường: Phú Trinh, Phú Hải và Mũi Né cũng đã chúc mừng và tặng quà cho các hộ trên.

## **6. Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp**

Trong thời gian qua, thành phố Phan Thiết đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân biết để tích cực tham gia, thúc đẩy việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

UBND thành phố xây dựng các giải pháp để chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu nâng tỉ lệ người tham gia và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường, xã phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Trước mắt tập trung xử lý

những doanh nghiệp cố tình chưa đăng ký tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đảng uỷ các phường, xã tập trung lãnh đạo huy động cả hệ thống chính trị của địa phương phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phù hợp để vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết hàng năm của Đảng uỷ để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt chỉ tiêu trên giao.

Đảng uỷ Trung tâm Y tế thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban thuộc Trung tâm Y tế thành phố, các Trạm Y tế phường, xã nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và quyền lợi của người dân tham gia BHYT.

Ban Thường vụ Thành uỷ cũng giao cho UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi, chỉ đạo.

## **V- VĂN BẢN MỚI**

### **1. Tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan quân đội**

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/12/2024 quy định tuổi phục vụ của sĩ quan tại ngũ sẽ tăng theo cấp bậc quân hàm.

Cụ thể, sĩ quan cấp úy tuổi phục vụ sẽ là 50, tăng 4 tuổi so với trước. Các cấp bậc khác cũng có sự điều chỉnh tuổi, thiếu tá 52 (tăng 4 tuổi), trung tá 54 (tăng 3 tuổi), thượng tá 56 (tăng 2 tuổi) và đại tá 58 (tăng 1 tuổi đối với nam và 3 tuổi đối với nữ). Cấp tướng

vẫn giữ nguyên tuổi phục vụ là 60 đối với nam và tăng 5 tuổi lên 60 đối với nữ.

Với sĩ quan dự bị, tuổi phục vụ cấp úy tăng từ 51 lên 53, thiếu tá từ 53 lên 55, trung tá từ 56 lên 57, thượng tá từ 57 lên 59, đại tá từ 60 lên 61. Cấp tướng vẫn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 63. Đối với chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, hạn tuổi phục vụ sẽ được quy định theo Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm nếu có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện. Trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời gian phục vụ hơn 5 năm.

## **2. Sắp xếp đơn vị hành chính một số tỉnh thành**

Theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều tỉnh thành sẽ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025, hiệu lực từ ngày 01/12/2024. Sau sắp xếp, Bạc Liêu điều chỉnh địa giới một số xã; Bắc Ninh giảm hai phường và 4 xã; Bến Tre giảm một huyện và 43 đơn vị cấp xã; Bình Định giảm 4 xã; Bình Thuận giảm 6 xã; Cà Mau giảm một xã; Hải Dương giảm 28 đơn vị cấp xã; Hưng Yên giảm 22 đơn vị cấp xã.

Kiên Giang giảm một phường; Lạng Sơn giảm một huyện và 6 đơn vị cấp xã; Lâm Đồng giảm hai huyện và 5 xã; Long An giảm 6 xã; Nghệ An giảm một huyện và 48 xã; Quảng Bình giảm 6 xã; Thái Nguyên giảm 5 xã và Yên Bái giảm 5 xã.

## **3. Tài khoản mạng xã hội phải xác thực để đăng bài**

Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng hiệu lực từ ngày 25/12/2024, đặt ra nhiều yêu cầu quản lý với dịch vụ cung cấp thông tin xuyên biên giới, có lượng truy cập lớn trên 100.000 mỗi tháng (mạng xã hội).

Theo đó, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ phải xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại tại Việt Nam. Nếu không thể dùng số điện thoại, mạng xã hội sẽ phải yêu cầu xác thực bằng số định danh cá nhân, theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Quy định hiện hành cho phép người dùng mạng xã hội có thể xác thực bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng phải lưu trữ thông tin người dùng dịch vụ từ Việt Nam khi đăng ký tài khoản, gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân. Với người dùng đã hoạt động, việc xác thực sẽ phải thực hiện trong 90 ngày kể từ khi nghị định có hiệu lực. Trường hợp người sử dụng dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đăng ký bằng thông tin của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý việc trẻ em truy cập và đăng tải thông tin.

#### **4. Bỏ thi thăng hạng giáo viên**

Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ ngày 15/12/2024, quy định bỏ thi, chuyển sang xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Việc này phù hợp với quyết định của Chính phủ về bãi bỏ thi thăng hạng viên chức hồi cuối năm ngoái.

Như vậy, thay vì phải thi, giáo viên được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, số năm công tác. Chẳng hạn, giáo viên mầm non hạng III muốn được xét lên hạng II phải có hai năm liền trước được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Giáo viên phổ thông và dự bị đại học phải ba năm đạt điều kiện này.

Để được xét từ hạng II lên hạng I, giáo viên cần có 5 năm liền trước "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, trong đó có ít nhất hai năm "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ngoài ra, họ cần có các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong thời gian giữ hạng II. Việc này nhằm đảm bảo một danh hiệu, thành tích không được sử dụng đồng thời ở hai lần thăng hạng (từ hạng III lên II và từ II lên I).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các tiêu chuẩn trên sẽ giúp đảm bảo yêu cầu tỷ lệ giáo viên hạng I tối đa 10%, hạng II không quá 50%, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cũng như lựa chọn được những người xứng đáng.

### **5. Tăng chế độ bồi dưỡng người trực tiếp rà phá bom mìn**

Quyết định 16/2024 của Thủ tướng quy định chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo đó từ ngày 01/12/2024, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật, được hưởng chế độ bồi dưỡng 350.000 đồng một ngày.

Nếu thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ dưới 4 giờ thì được tính bằng một nửa ngày; từ 4 giờ trở lên được tính một ngày.

**BAN TUYÊN GIÁO**